

เซมิด

let's fun

เซมิด Let's Fun

ประเด็นที่ต้องการนำเสนอคือการท่องเที่ยวโดยไม่ใส่ใจธรรมชาติของวัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่วัยรุ่นมักไปเที่ยวกันคือ เซมิด เป็นสถานที่ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพและเดินทางค่อนข้างง่าย โดยเพิ่มคำว่า Let's Fun เข้าไปเพื่อล้อถึงการที่ท่องเที่ยวเน้นแต่ความสุข ไม่มองถึงธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไป เพราะนักท่องเที่ยวสักแต่มาเที่ยว แต่ไม่ช่วยกันรักษา



การศึกษาประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา

เกาะเซมิดเป็นเกาะที่มีนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม ทั้งต่างชาติและคนไทยเอง ไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันหยุด ก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปอย่างไม่ขาดสาย ในเกาะจะมีอยู่หลายอ่าว แต่อ่าวที่นิยมที่สุดจะเป็นหาดทรายแก้วที่มีทั้งชายหาดและตอนกลางคืนจะมีร้านอาหาร พับบาร์ต่างๆ ถึงแม้ในปัจจุบันการควงไฟจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ปัญหาอื่นๆ ก็ยังไม่ถูกแก้ไข โดยปัญหาเรื่องขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งก็ยังไม่เป็นที่หรือคราบน้ำดำที่มาจากท่อปล่อยลงทะเล จากการไปลงพื้นที่จริงได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวของคนในหลายๆ กลุ่ม ซึ่งพฤติกรรมที่ขยะของกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะเพเลอเพราะลืมหรือหาถังขยะได้ยากเลยทิ้งไว้ตรงที่แห่งนั้น หรือบางคนก็เห็นขยะอยู่กับพื้นแล้วไม่เก็บก็เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตน จึงเป็นที่มาของการผลิตชิ้นงานนี้ที่ว่า

“

ถ้าหากธรรมชาติเป็นเพื่อนของคุณ
คุณอยากจะทำร้ายเพื่อนของคุณหรือไม่?

”

หากเราต้องอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิตแล้วนั้น เราจำเป็นต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติที่เราต้องอาศัยพึ่งพิงให้ยังคงอยู่ต่อไป เพื่อที่เราจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ต่อไปและเมื่อคนรุ่นหลังมาเห็น ธรรมชาติแบบที่เราเห็นก็จะยังคงทำหน้าที่ของมันได้สวยงามดังเดิม



กลุ่มเป้าหมาย

จากการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพบว่าวัยรุ่นมีอัตราการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และจัดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อีกทั้งวัยรุ่นคือวัยที่กำลังโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ถ้าเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของการท่องเที่ยวของพวกเขาได้ตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่น เมื่อเติบโตขึ้น เขาก็จะเรียนรู้ที่จะสอนเด็กรุ่นต่อไป ไปถึงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเริ่มจากตัวเขาเอง



แนวคิดและกระบวนการออกแบบ

ในการคิดหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เริ่มคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเอง และสิ่งใกล้ตัวก่อน เหตุผลหลักๆ ที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือมนุษย์ จึงเกิดเป็นหัวข้อการท่องเที่ยวที่ทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำอย่างไรให้คนหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นั่นก็คือการชักชวนให้เกิดการอยากทำ ซึ่งเป็นที่มาของการออกแบบงานในครั้งนี้

“

วัยรุ่นมีอัตราการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และจัดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

”



ผลงาน

ผลงานของเราเน้นการชักชวนทำให้เกิดการตระหนักถึง ไม่ได้บังคับให้ทำหรือเสียดสีให้รู้สึก ซึ่งการทำงานในครั้งนี้ต้องศึกษากลุ่มเป้าหมาย นิสัย และพฤติกรรม เป็นกลุ่มเป้าหมายในวัยเดียวกับผู้จัดทำ จึงเริ่มศึกษาจากพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว รวมถึงประสบการณ์ที่เจอมาจนทำให้เกิดการสร้างผลงานในครั้งนี้

ข้อสรุปที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนจากโจทย์จริง ปัญหาที่พบในชั้นเรียนและแนวทางการแก้ไข

การจะเจาะใจผู้ที่ต้องการศึกษาอย่างละเอียด เพราะพฤติกรรมของคนในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไปตามความเป็นอยู่ในสังคมนั้นๆ การจะให้คนเห็นด้วยจึงต้องหาพฤติกรรมหลักๆ ที่ประพฤติปฏิบัติกันส่วนมากจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของวัยรุ่นคือ จะไม่ชอบการบังคับหรือบอกให้ทำและในการลงพื้นที่การทำงานจริง ปัญหาที่พบมีหลายปัจจัยมาก เช่น สภาพอากาศ คนที่พบ และบรรยากาศที่ต้องการ จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่หลายครั้งเพื่อให้ใกล้เคียงมากที่สุด ได้รับการแนะนำจากหลายทาง ทั้งทางอาจารย์ผู้สอนและทางอาจารย์ในโครงการ ทั้งนี้สำเร็จมาได้ จากการแนะนำแนวทางข้างต้นและการช่วยกันภายในกลุ่มงาน การแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงอารมณ์ของงานคือการใช้เสียงใช้สีที่ทำให้มีอารมณ์ร่วมมากขึ้นและใส่หัวข้อสำคัญในการดำเนินงาน คือ 1 คน เก็บขยะคนละ 2 ชิ้น ถ้า 1000 จะเก็บขยะได้ 2000 ชิ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่จะทำให้ผู้ชมเกิดการคิดต่อและอาจนำไปปฏิบัติต่อด้วย



สถาบัน :

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ชื่อกลุ่ม :

เสมีด Let's Fun

ชื่อสมาชิก :

นางสาวกนกวรรณ วิริยะชวรเกียรติ
นางสาวนัทธมน เหมัญญกิจการ
นางสาวปาริณา อารังธัญวงศ์
นางสาวกรรวิ แก้วมูล
นางสาวจุฑาทิพย์ แสงเพชร
นางสาวนวพร ลิมรัตนกุล
นายเตชดม ภัทรจรรยา

ถ่ายภาพ :

Sonkung : อภิสิทธิ์ วิริยะชวรเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.มนน ธรานุกฤษ

รูปภาพประกอบ :

- <http://www.rayongz.com/wp-content/uploads/2015/01/เกาะเสมีด-หาดทรายแก้ว38-1-of-1.jpg>
- <http://static.asiawebdirect.com/m/bangkok/portals/pattaya-bangkok-com/homepage/tours/samet/pagePropertiesImage/pattaya93.jpg>
- <http://f.ptcdn.info/055/026/000/1417258379-25571109DS-o.jpg>
- <http://static.asiawebdirect.com/m/bangkok/portals/pattaya-bangkok-com/homepage/tours/samet/pagePropertiesImage/pattaya93.jpg>